

บทที่ ๓

คนต่างด้าวกับความมั่นคงของประเทศไทย

กล่าวโดยทั่วไปแล้ว คนต่างด้าวย่อมมีความรู้สึกนึกถือต่อประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตนมากกว่าประเทศที่ตนมาอาศัยอยู่ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลและประชาชนเจ้าของประเทศ จึงไม่ค่อยจะมีความไว้วางใจในคนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศ ยิ่งถ้าคนต่างด้าวนั้นมาจากประเทศที่เป็นศัตรู หรือที่อาจเป็นศัตรูด้วยแล้ว รัฐบาลและประชาชนของเจ้าของประเทศนั้นก็ยิ่งจะมีความไม่ไว้วางใจคนต่างด้าวจากประเทศนั้นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคนต่างด้าวนั้นอาจจะเป็น "ไส้ศึก" หรือ "แนวหน้า" ของประเทศที่เป็นศัตรู หรือที่อาจเป็นศัตรูนั้น

เพราะฉะนั้น รัฐบาลของทุกประเทศในโลก จึงมักจะวางมาตรการที่จะป้องกันและควบคุมมิให้คนต่างด้าวทำลายความมั่นคงของประเทศไทย มาตรการที่สำคัญ ๆ ก็เช่น การจำกัดถิ่นที่อยู่ การห้ามคนต่างด้าวตั้งโรงเรียนระดับสูง หรือมหาวิทยาลัย การห้ามคนต่างด้าวมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และการห้ามคนต่างด้าวมีบทบาททางการเมืองในประเทศ นอกจากนี้ในบางกรณียังได้มีการขยายมาตรการควบคุมคนต่างด้าวไปถึงลูกของคนต่างด้าว ซึ่งได้สัญชาติบางประเทศนั้น โดยการเกิดอีกด้วย โดยคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเมืองบางของลูกคนต่างด้าว เว้นแต่ลูกคนต่างด้าวนั้นจะมีคุณสมบัติพิเศษ

มาตรการที่แต่ละประเทศใช้ในการป้องกัน และควบคุมมิให้คนต่างด้าวทำลายความมั่นคงของชาตินี้ อาจจะมี ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ถ้าหากคนต่างด้าวที่มาจากอาศัยอยู่ในประเทศนั้นแสดงว่า ไม่มีความจงรักภักดีต่อประเทศที่ตนมาอาศัยอยู่ ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา เคยได้มาตรการการควบคุมคนต่างด้าวญี่ปุ่นและเยอรมัน ที่อาศัยอยู่ในประเทศของตนอย่างรุนแรงมากในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยอพยพคนญี่ปุ่นและคนเยอรมันไปกักกันในสถานที่ที่กักหนตไว้ตลอดเวลาสงคราม

สำหรับประเทศไทยนั้น รัฐบาลไทยได้พยายามที่จะกำหนดวิธีในการป้องกันมิให้คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วนี้ดำเนินการใด ๆ ที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทยได้

แต่เนื่องจากคนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยนี้ ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน และเนื่องจากชาวจีนนี้มีความรักพวกท้องถิ่นและรักประเทศไทยเกิดเมืองนอนของเขามาก รัฐบาลไทยจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการเมืองกันมิให้คนจีนต่างด้าวในประเทศไทยค้าเงินการโคที่ จะ เป็นผลร้ายต่อประเทศไทยได้ คงจะเห็นได้จากในเรื่องต่อไปนี้

ก. กิจกรรมด้านการศึกษาของคนต่างด้าว

การศึกษาตามแบบจีนของคนจีนในประเทศไทย เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ เมื่อมีโรงเรียนจีนตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก ชื่อโรงเรียนฮัวเฮีย ที่ถนนเจริญกรุง การเริ่มโรงเรียนจีนขึ้นในปีนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ ดร. ชุนยึกเชน เดินทางเข้ามากรุงเทพฯ เพื่อจัดตั้งสมาคมสนับสนุนการศึกษาในประเทจีน โรงเรียนนี้เดินทางไปเมื่อการปฏิวัติในประเทจีนสำเร็จและคณะครูจีนที่เดินทางเข้ามาทำการสอนเดินทางกลับออกไป แต่ระบบโรงเรียนจีนที่เจริญก้าวหน้าต่อมาเป็นสำคัญ โดยมีโรงเรียนอื่น ๆ ทั้งที่รวมรวมทั้งโรงเรียนจีนสำหรับสตรี

รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ ซึ่งบังคับให้โรงเรียนจีนต้องจดทะเบียนด้วย ใน พ.ศ. ๒๔๖๔ มีการเปิดสอนชั้นมัธยมและฝึกหัดครูขึ้นในโรงเรียนจีนบางแห่งด้วย ในการที่รัฐบาลกำหนดให้โรงเรียนจีนต้องขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ ได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาในหมู่คนจีนว่า รัฐบาลบีบบังคับจนถึงกับต้องมีการประท้วงเข้าใจกันโดยพระบาทเกล้าฯ ได้เสด็จไปเยี่ยมโรงเรียนจีนด้วยพระองค์เอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ จีนรบกับญี่ปุ่น รัฐบาลไทยซึ่งเม้นมิตรกับญี่ปุ่นเกรงจีนจะก่อความยุ่งยากขึ้น จึงกวาดจับโรงเรียนจีนมากขึ้นกว่าเดิม โรงเรียนโคที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ ก็สั่งปิดเสียปรากฏว่าในขณะนั้นมีโรงเรียนจีนอยู่ ๒๕๓ โรงเรียน เลิกเรียนไปเอง ๕๑ โรงเรียน และถูกสั่งปิดในระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๑ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๓ รวม ๒๐๒ โรงเรียน จึงไม่มีโรงเรียนจีนเหลืออยู่เลย สาเหตุที่โรงเรียนราษฎร์ สอนภาษาจีนกันนั้นถูกสั่งปิดก็เพราะบัญญัติฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ อาทิเช่น

- (๑) ให้ครูที่ไม่ได้รับอนุญาตทำการสอน (๒) ใช้แบบเรียนซึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ (๓) ทำการสอนไม่ตรงตามตารางสอน โดยสอนภาษาจีนเป็นส่วนมาก

ส่วนวิชาอื่น ๆ เช่น ภาษาไทยไม่สอนหรือสอนแต่น้อย (๔) ช่วยเหลือบิดบั้งเด็กในเกณฑ์บังคับ
ที่ไม่เข้าโรงเรียนตามปกติ โดยลงบัญชีรายชื่อให้จามาเรียน (๕) ใจโรงเรียนเป็นสถานที่
กระทำการอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เหมาะสมแก่กิจการของโรงเรียน (๖) บิดการกระทำ
ที่ลึกลับเข้าไปในทางมีเจตนาร้าย เช่น บางโรงเรียนมีห้องและประตูทางเข้าออกสลัมลับชั้น
ยากแก่การที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจตราได้ทั่วถึง บางโรงเรียนสร้างห้องชั้นเรือนไว้เป็นที่
แอบสอนวิชาที่ขัดต่อกฎหมาย หรือใช้เป็นที่หลบซ่อนของครูที่ไม่มีใบอนุญาตเมื่อมีเจ้าหน้าที่ไป
ตรวจ หรือมีทางลับให้ครูเหล่านั้นหลบหนีออกไปนอกโรงเรียนได้ (๗) บางโรงเรียนฝ่าฝืน
ระเบียบโดยเอาเด็กในเกณฑ์บังคับ ซึ่งต้องเรียนในแผนกประถมศึกษาไปเรียนในชั้นมัธยม
เพราะแถมกันรับได้แก่เด็กนอกเกณฑ์บังคับเท่านั้น และ (๘) อบรมสั่งสอน
ไทย เป็นคน

พจนานุกรมสังศกรามโลกครั้งที่ ๒ มีคเงินในประเทไทยไม่ยอมที่คิดว่าประเทจีน
กลายเป็นมหาอำนาจ แล้วคณมิไม่ต้องอยู่ในบังคับสองกฎหมายไทยต่อไป ในเวลานั้นจึงได้มีการ
การตั้งโรงเรียนจีนขึ้นขึ้นมากกว่า ๒๐๐ โรงเรียน แลยอมจกทะเลเป็นในปี พ.ศ.๒๔๔๘ ตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ เรียง ๓๔ โรงเรียนเท่านั้น เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะรัฐบาล
จีนส่งเสรีนิสิตศึกษาที่นิยมในหมู่จีนโพ้นทะเล และยังได้ประกาศใช้บทบัญญัติโรงเรียนประถมศึกษา
และโรงเรียนมัธยมศึกษาของลูกจีนนอกประเท เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๘ กำหนดให้จีนโพ้นทะเลเลขปฏิบัติ
ตาม ในชั้นแรกกระทรวงศึกษาธิการได้พยายามอะลุ่มอล่วยให้โรงเรียนเหล่านั้นมาจดทะเบียน
แต่ขอเพียงให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ในขณะนั้น ซึ่งมีบทบัญญัติเป็นค่นว่า
หนังสือเรียนจะต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนประถมศึกษาจะสอนภาษา
ต่างประเทศได้ไม่เกินสี่ภาค ละ ๕ ชั่วโมง ๑๐ นาที ส่วนเด็กนอกเกณฑ์นั้นจะสอนภาษาต่าง
ประเทได้เต็มที่ โดยจะไม่สอนภาษาไทยเลขก็ได้ นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการยังอนุมัติ
ให้สอนภาษาจีนแทนภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาได้ และให้ใช้ภาษาจีนเป็นวิชาเลือกสำหรับ
ชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกมัธยมศึกษา

นอกจากนั้นสถานทูตจีนในกรุงเทพฯ ยังได้ทำการเรียกร้องสิทธิทางการศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการโดยตรงหลายอย่างหลายประการด้วย จนใน พ.ศ.๒๔๕๐ ได้รับการผ่อนผัน

ให้โรงเรียนจีนสอนภาษาจีนได้สัปดาห์ละ ๓๐ ชั่วโมง จากเวลาเรียนทั้งหมด ๓๐ ชั่วโมง
กับอีกเวลาให้ครูจีนที่ยังสคมเทียบประณ ๔ ไมได้ ทำการสอนต่อไปอีก ๒ ปี

แต่การระลือลวยในข้อนี้ให้เกิดผลดี เพราะไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนจีน
มากนัก ดังนั้น เพื่อจัดให้มีผลความยุ่งยากที่มีโรงเรียนจีนมาขอจดทะเบียนกับหลายร้อยราย
ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาทั้งในด้านการปกครองและด้านการเงิน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคทำให้โรงเรียน
เหล่านั้นดำรงอยู่ด้วยดีไม่ได้ กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ โดยอาศัยอำนาจ
ความศรัทธาในพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๓๕ มาตรา ๗ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
มาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๕๒ กำหนดจำนวนโรงเรียนราษฎร์เพื่อ
สอนภาษาจีนทุกระดับและทุกประเภทในจังหวัดต่าง ๆ ไว้ดังนี้ คือ พระนคร ๔ โรงเรียน ธนบุรี
เชียงใหม่ นครราชสีมา อุบลราชธานี จังหวัดละ ๑ โรงเรียน ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ให้มีจังหวัด
ละ ๒ โรงเรียน แต่ยังคงยืนยันไว้หากประกาศว่า จังหวัดใดมีโรงเรียนเพื่อสอนภาษาจีนที่ได้
รับอนุญาตให้ตั้งกลุ่มเกินจำนวนดังกล่าว ให้ถอนยืนยันให้ดำรงอยู่ต่อไปจนกว่าจะเลิกสย แล้ว
รักษาจำนวนตามที่กำหนดไว้

ปัจจุบัน ความสถิติ พ.ศ. ๒๕๐๔ จึงมีโรงเรียนจีนเกินที่กำหนดไว้รวม คือ ในพระนคร
และธนบุรี ๕๕ โรงเรียน และในส่วนภูมิภาคมี ๑๖๖ โรงเรียน โรงเรียนเหล่านี้มีนักเรียน
เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐ คน กล่าวโดยย่อก็คือ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จะมีได้ไม่
เกิน ๑๕๒ โรงเรียนทั่วทั้งประเทศ แต่อาศัยข้อบกพร่องมีอยู่ทั้งสิ้น ๑๕๕ โรงเรียน สำหรับ
พระนครและธนบุรี ประกาศกำหนดไว้มีเพียง ๔ โรงเรียน แต่อาศัยข้อบกพร่อง มีรายงานว่าปัจจุบัน
ของจังหวัดนี้โรงเรียนอยู่ถึง ๕๕ โรงเรียน ในเวลาเดียวกันประเทศ มีโรงเรียนสอนภาษาจีนชั้น
ประถมศึกษาอยู่ใน ๕๕ จังหวัด ในจำนวนนี้มีอยู่ ๑๒ จังหวัด ที่มีโรงเรียนจีนเกินจำนวนที่กำหนด
ไว้ ส่วนจังหวัดที่ไม่มีโรงเรียนจีนตั้งอยู่เลย มีอยู่ทั้งสิ้น ๑๙ จังหวัด สถิติ พ.ศ. ๒๕๐๐ แสดงว่า
มหาวิทยาลัยและวิทยาเทคนิคในประเทศไทย (ส่วนมากอยู่ในพระนคร) มีนักเรียนที่เป็นลูกจีน
อยู่ ๒๕ ไร่ และ ๓๐ ไร่ ของนักศึกษารวมทั้งหมด สามารถพูดเขียน และอ่านภาษาจีนได้นับเป็นอัตรา
ส่วนที่สูงมาก

นอกจากนี้โรงเรียนพาณิชย์การต่าง ๆ แม้แต่ของรัฐบาลเอง ก็มีการเรียนภาษาจีน เป็นหลักสูตรบังคับสำหรับโรงเรียนแบบกทมิชยด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ส่วนโรงเรียนแบบไทยที่สอนการค้าและเลขานุการ รวมทั้งโรงเรียนกวดวิชาที่คนจีนเป็นเจ้าของ หากดูจาก จำนวนส่วนประกอบของนักเรียนแล้ว จะเห็นได้ว่าไม่แตกต่างกับโรงเรียนจีนประณมมากนัก เพราะ มักมีนักเรียนเป็นลูกจีนด้วย นอกจากนั้นในบริเวณชายแดนภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็โตกลายเป็นศูนย์กลางของคารกทมิชยภาษาจีน เพราะมีโรงเรียนชั้นสูงกว่าชั้น ประณมที่ฝั่งตรงข้ามของสุโขทัย ปาดังเบซาร์ แม่สาย รวมทั้งปาง สังกะโปร์ และลาว ซึ่งมี คนจีนส่งลูกหลานไปเรียนกันมาก สำหรับครอบครัวจีนที่มั่งมี บางส่วนก็ส่งลูกหลานที่เรียนในโรงเรียนจีนประณม หรือไปเรียนอยู่ในโรงเรียนไทยอีกทางเล็กน้อย ไปเรียนอยู่ในต่างประเทศ สันตี ทั้งในสิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน จีนคอมมิวนิสต์ ยุโรป และอเมริกา เป็นต้น เด็กพวกนี้จึงมีความรู้เกี่ยวกับภาษา และ เมืองไทยตลอดจนมีจิตใจเป็นไทยน้อยมากทั้ง ๆ ที่มี สัญชาติไทย

สรุปได้ว่าโรงเรียนจีนเป็นสถานที่สั่งสอนอบรมภาษา วัฒนธรรม คติธรรม และชาตินิยมจีนให้แก่ลูกจีนรุ่นใหม่อย่างใกล้ชิด และเป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ลูกจีนเปลี่ยนมาเป็นไทย หรือหาได้ การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปได้น้อยมาก ประกอบกับโรงเรียนจีน นอกจากจะเป็น สถานที่สอนภาษาจีนให้แก่ลูกหลานคนไทยในระเทศไทยแล้ว ทั้งจีนคอมมิวนิสต์ และจีนประชาธิปไตยต่างก็ใช้โรงเรียนจีนเป็นเครื่องมือในการโฆษณาชักชวนให้ชาวจีนในประเทศไทยนิยมฝ่าย คน และในอีกโรงเรียนจีนก็เป็นแหล่งเผยแพร่สิทธิการ เมืองที่สำคัญของคนจีน ฝ่ายไทย ถือว่าสิทธิคอมมิวนิสต์ที่จีนคอมมิวนิสต์นำมา เผยแพร่ เป็นสิทธิไม่พึงปรารถนา เพราะมีวัตถุประสงค์จะทำลายล้างสถาบันการปกครองของไทย รัฐบาลจึงได้ดำเนินการคัดค้านโรงเรียนจีนที่เป็นแหล่งแพร่สิทธิคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง กล่าวคือ ทั่วประเทศโรงเรียนจีนทุกแห่งที่สงสัยว่าจะมีเอกสารสนับสนุนสิทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีดลผลอบให้โรงเรียนจีนที่นิยมจีนประชาธิปไตยถูกจัดการอย่างเข้มงวดกวัดวั้นไปด้วย



๓. กิจกรรมการค้าการเมืองของคนต่างด้าว

เดิมคนต่างด้าวในประเทศไทยโดยมากมักเข้ามาติดต่อกับค้าขายเป็นส่วนน้อยเท่านั้น โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยไม่เข้ายุ่งเกี่ยวในเรื่องการเมือง มุ่งแต่การประกอบอาชีพทางการค้าเช่นเดียวกัน แต่เมื่อ คร. ชุน ยัด เชน เกรียบการปฏิวัติในประเทศจีน เพื่อสถาปนาระบอบสาธารณรัฐ คร. ชุน ยัด เชน ได้พยายามหาความสนับสนุนจากชาวจีนโพ้นทะเล และเผยแพร่ความรู้สึกชาตินิยม ให้ชาวจีนเกิดความรักในประเทศจีน ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอน ซึ่งมิได้ทำให้เกิดความห่วงหาทางการเมืองตามมา โดยมีโรงเรียนจีนเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้สึกชาตินิยมและสิทธิทางการเมือง นอกจากโรงเรียนจีนแล้ว สิ่งซึ่งสนับสนุนและกระตุ้นให้ชาวจีนในประเทศไทยสนใจและก่อให้เกิดปัญหาทางการเมือง ได้แก่หนังสือพิมพ์จีน และสมาคมลับ ซึ่งจะได้อธิบายถึงบทบาทดังกล่าวต่อไป

๑. หนังสือพิมพ์จีน มีบทบาทกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกชาตินิยมในหมู่ชาวจีน หนังสือพิมพ์จีนฉบับแรกในประเทศไทยมีชื่อว่า "หมูน้อยยักษ์เฒ่า" พิมพ์ใน พ.ศ. ๒๔๔๕ เพื่อสนับสนุนขบวนการปฏิวัติ คร. ชุน ยัด เชน การเสนอข่าวหนังสือพิมพ์มีส่วนสำคัญทำให้ชาวจีนเริ่มสนใจการเมือง เมื่อไม่พอใจรัฐบาลไทยกรณีกำหนดมาตรการการค้าต่างๆ ให้ชาวจีนปฏิบัติ เช่น การเสียภาษีรัฐูปการ การสงวนอาชีพไว้ให้คนไทย ฯลฯ หนังสือพิมพ์จีนก็จะเสนอข่าวโจมตีรัฐบาล เรียกร้องสิทธิของชาวจีน เป็นต้น

ในปัจจุบัน มีหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น ๓๑ ฉบับ ส่วนใหญ่เป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์และรายบดท์ หนังสือพิมพ์รายวันมีเพียง ๔ ฉบับเท่านั้น หนังสือพิมพ์จีนดังกล่าวทั้งหมด ได้รับอนุญาตก่อนสมัยจอมพลสฤษดิ์ ปฏิวัติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ และกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งห้ามออกหนังสือพิมพ์เพิ่มขึ้นกว่าที่มีอยู่แล้วทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

๒. สมาคมลับ สมาคมลับหรือลับปีในประเทศไทย ระยะเวลาจัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในหมู่ชาวจีน แต่ตกมาป็นอิสระตัวกันด้วยการเมืองมากขึ้นทุกที บทบาทที่สำคัญของสมาคมลับ ปรากฏในเกิดสหประชาชาติ ๒๔๘๒ โดยสมาคมลับของชาวจีนได้ไปบีบบังคับ

โฆษณาให้รัฐบาลไทยเลิกการห้ามคนจีนเข้าประเทศ เนื่องจากในปีนั้นรัฐบาลไทยได้กำหนดจำนวนคนเข้าเมืองเหลืออีก ๒๐๐ คน และเรียกเมืองให้จัดตั้ง "เมืองจีน" หรือจีนในกรุงเทพฯ และตามเมืองใหญ่ ๆ ในประเทศไทย รัฐบาลเห็นว่าเป็นการกระทำที่รุนแรง จึงได้ดำเนินการกวาดล้างพวกสมรภาพกับพวกนั้น

จึงอาจสรุปได้ว่า ความไม่สงบทางการเมืองเริ่มเมื่อชาวจีนได้รับอิทธิพลจากการเผยแพร่ลัทธิชาตินิยม จึงเกิดความภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของประเทศจีน และความภูมิใจในลัทธิชาตินิยม ด้วยเหตุนี้ เมื่อรัฐบาลไทยออกกฎหมายรัฐอุปการ เรียกเก็บภาษีจากผู้นานทุกคน ทั้งไทยจีนและชาวต่างประเทศอื่น ๆ ชาวจีนไม่พอใจมาก ชักชวนไม่ยอมเสียภาษีและก่อความไม่สงบขึ้นในปี ๒๔๕๐ ด้วยการทำนัดหยุดงาน ร้านค้าจีนในกรุงเทพฯ ปิดหมดทุกแห่ง เป็นผลให้การค้าขายหยุดชะงัก สินค้ามีราคาแพงขึ้น หางราชการจึงต้องส่งกำลังตำรวจและทหารเข้าปราบปราม จับกุมชาวจีนที่ก่อความวุ่นวายได้ประมาณ ๕๐๐ คน ในที่สุดชาวจีนก็ยอมเปิดร้าน และยอมเสียภาษีรัฐอุปการให้แก่รัฐบาลไทย

ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๕๕ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง ชาวจีนได้ก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากทางการเมืองอีกเรื่องหนึ่ง เนื่องจากประเทศจีนได้รับเกียรติเป็นประเทศมหาอำนาจฝ่ายชนะสงคราม ส่วนไทยเป็นประเทศแพ้สงคราม ชาวจีนรู้สึกภูมิใจในประเทศจีน และแสดงออกซึ่งความรู้สึกชาตินิยมรุนแรง เพื่อดีดธงชัยชนะในคืนกับยายน ๒๔๕๕ โดยชาวจีนได้ร่วมกับจัดงานฉลองขึ้น และในงานประดับธงจีนโดยไม่ประดับธงไทยคู่กับธงจีน ซึ่งเป็นการทำทายนัดหมายและละเมิดอำนาจอธิปไตยของชาวไทย ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดการปะทะตีอย่างรุนแรงระหว่างคนไทยและคนจีนที่เข้าวรธา เหตุการณ์ร้ายนี้ดำเนินอยู่ ๓ วัน จึงสงบ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเข้าทำการปราบปรามอย่างเด็ดขาด เป็นผลให้ชาวจีนเสียชีวิตหลายคน รัฐบาลไทยถูกมองลึกลับใจมาก และทางประเทศจีนเองก็ประหลาด อยากรู้ความในเดิมน

^{๑๓๓} น.อ.ประชา กนิษฐคดี ร.น., "ชาวจีนในประเทศไทย" วารสารวิทยาลัยการศึกษนค., ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม ๒๕๑๖) หน้า ๓๖

มกราคม ๒๔๔๘ รัฐบาลของทั้งสองฝ่ายได้ตกลง เห็นสัญญาทางไมตรีกันที่กรุงเทพฯ นับได้ว่า ประเทศทั้งสองมีความสัมพันธ์กันทางการทูตอย่าง เป็นทางการ เป็นครั้งแรก

ปัจจุบันนี้ ไม่พบปัญหาชาวจีนก่อความวุ่นวายทางการเมืองรุนแรงเช่นในอดีต ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่รัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์และจีนคณะชาติ แสวงหาความสัมพันธ์ในหมู่ชาวจีนในเอเชียอาคเนย์ รวมทั้งในประเทศไทย เครื่องมือในการแสวงหาความสัมพันธ์ ได้แก่ โรงเรียนจีน สมาคมพาณิชย์จีน และสมาคมอื่น ๆ โดยเฉพาะสมาคมพาณิชย์จีน ซึ่งมีอิทธิพลต่อชาวจีนในประเทศไทยมาก ถ้าสามารถควบคุมได้แล้วก็จะสามารถเข้าไปมีอิทธิพลต่อชุมชนชาวจีนในประเทศไทยได้โดยง่าย

การแสวงหาความสัมพันธ์จากชาวจีนในประเทศไทยของประเทศจีน จะแยกพิจารณา ดังนี้

๑. การค้าเงินงานของจีนคณะชาติ การค้าเงินงานของจีนคณะชาติได้เปรียบฝ่ายจีนคอมมิวนิสต์ เพราะสามารถกระทำได้โดยเปิดเผย เนื่องจากมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทย จึงได้ถึงความสนับสนุนจากชาวจีนในประเทศไทยมากกว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์จีน เครื่องมือที่จีนคณะชาติใช้แสวงหาความสัมพันธ์จากชาวจีน ได้แก่

๑. สมาคมต่าง ๆ ของชาวจีนในประเทศไทย ซึ่งมีความผูกพันระหว่างสมาคมในทางตระกูล เศรษฐกิจ สังคม และศาสนา โดยเฉพาะสมาคมพาณิชย์จีนมีอิทธิพลมาก

๒. รัฐบาลจีนคณะชาติเชิญนำชาวจีนไปทัศนจาร ทัศรม ในฐานะแขกของรัฐบาลอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวจีนในประเทศไทยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนคณะชาติ

๘ ขุจักษ์ มุขหัตถ์, "ชาวจีนในประเทศไทยกับปัญหาตามการเมือง" วารสารสังคมศาสตร์, ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑, (มกราคม ๒๕๐๓), หน้า ๑๑๗

๑. ให้เงินช่วยเหลือโรงเรียนจีน ดับังสี่พันก๊งจิ้น และสมาคมต่าง ๆ ที่นิยม
รัฐบาลจีนคณะชาติ

๒. จีนคณะชาติใช้นโยบายด้านการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญ โดยชักจูงให้
ชาวจีนในเอเชียอาคเนย์และในประเทศไทยเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศไต้หวัน

๓. การดำเนินงานของจีนคอมมิวนิสต์ รัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์แสวงหาความสัมพันธ์
สนุนจากหมู่ชาวจีน โดย

๑. รัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์ได้จัดตั้งองค์การสำหรับค่าเงินงานด้านโฆษณาชวน
เชื่อให้ชาวจีนสนับสนุนฝ่ายคอมมิวนิสต์ เป็นองค์การที่ดำเนินงานโดยมีประสิทธิภาพ

๒. จัดตั้งแผนกชาวจีนโพ้นทะเล ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปักกิ่ง และมีสาขา
ตามเมืองใหญ่ ๆ ทางภาคใต้ของประเทศไทย มีหน้าที่ให้ความคุ้มครอง และให้บริการแก่ชาวจีน
ในเอเชียอาคเนย์ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศจีน

การดำเนินงานโฆษณาชวนเชื่อของจีนคอมมิวนิสต์ โดยสหประชาชาติ มีชาวจีนใน
ประเทศไทยบางคนที่นิยมและสนับสนุนฝ่ายจีนคอมมิวนิสต์ สำหรับรัฐบาลไทยซึ่งมีความสัมพันธ์
ทางการทูตกับรัฐบาลจีนคณะชาตินั้น โดยรัฐบาลจีนที่ปักกิ่ง ออกแถลงการณ์โจมตีตลอดมาว่า
ให้ความร่วมมือสนับสนุนกองกำลังจีนคณะชาติที่ยังคงค้ำชูทางภาคใต้ของประเทศไทย และว่า
รัฐบาลไทยร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาสร้างกำลังทางทหาร เพื่อรุกรานประเทศอื่น

๔. กิจกรรมความสังคมนิยมและด้านอื่น ๆ ของชาวจีนค่าง้าวในปัจจุบัน

โดยเหตุที่โครงสร้างทางสังคมของชุมชนค่าง้าว โดยเฉพาะชาวจีนซึ่งมีอิทธิพลเป็น
อันมากในประเทศไทย ชื่นชอบกิจกรรม และสมาคมของชาวจีน ที่ตั้งขึ้นเป็นแบบแผน ซึ่งมีอยู่
มากมายหลายสมาคมตั้งกล่าวแล้ว ชาวจีนจึงพึงสังคมนิยมของพวกตนมากกว่าจะพึงหาอาศัยคนไทย
นอกจากนั้นคนจีนยังนิยมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แขนงขึ้นกับคนไทย จึงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
คนจีนกับคนไทยในระยะหลัง ๆ นี้ไม่ค่อยจะราบรื่นนัก

นอกจากนั้น ในปัจจุบันนี้คนไทยและรัฐบาลก็ไม่ค่อยจะไวใจชาวจีนมากนัก ทั้งนี้ก็เพราะรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์ได้ให้ความสนใจในการเผยแพร่วัฒนธรรมคอมมิวนิสต์ ดังจะเห็นได้ว่า ปีตั้งแต่ปี ๒๔๘๑ เป็นต้นมา รัฐบาลมักถึงพยายามทุกวิถีทางที่จะเรียกร้องความนิยม และความร่วมมือจากคนจีน โดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในเอเชียอาคเนย์ ปักกิ่งได้รับเงินตราต่างประเทศไปเองจากคนจีนโพ้นทะเลส่งเงินกลับไปให้ญาติพี่น้องในประเทศจีนเป็นอย่างมาก ๆ นอกจากนี้ รัฐบาลจีนปักกิ่งก็ยังต้องการใช้คนจีนเหล่านี้ เป็นเครื่องมือในการดำเนินการรุกรานประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศไทย รัฐบาลปักกิ่งก็มีหน่วยงานที่หน้าที่เกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะมีฐานะเท่ากับทบวง ซึ่งตรงกันข้ามกับรัฐมนตรี ปีศาจมีงานอยู่ในปักกิ่ง และมีสาขาอยู่ตามเมืองใหญ่ ๆ ทางภาคใต้ของจีน การดำเนินงานของหน่วยงานนี้ มีคณะกรรมการเป็นศูนย์กลางโดยขาดคนหนึ่ง และมีผู้บริหารเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการ เรียกว่า ผู้อำนวยการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล (Director of Oversea Chinese Affairs) อันที่จริงทำหน้าที่เป็นหน่วยสืบราชการลับและดำเนินการในต่างประเทศให้แก่กระทรวงการต่างประเทศจีน นอกจากจะทำหน้าที่ให้ความดูแลแก่ชาวจีนโพ้นทะเลซึ่งจะเดินทางกลับประเทศจีน หรือส่งเงินทองไปให้ญาติพี่น้องทางบ้านแล้ว รัฐบาลปักกิ่งยังพยายามที่จะใช้ชาวจีนนอกประเทศให้ดำเนินการก่อความวุ่นวายต่าง ๆ เช่น การวางรากฐานพรรคคอมมิวนิสต์ การโฆษณาชวนเชื่อ การจัดตั้งแนวร่วม และขบวนการต่อต้านรัฐบาล ตลอดจนจะใช้คนเหล่านี้เป็นกำลังในการจัดอาวุธเข้ามายังรัฐบาล ในปัจจุบันนี้ ได้มีองค์การลับทางการเมืองภายใต้การสนับสนุนของจีนคอมมิวนิสต์ จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยแล้ว ๑ องค์การ คือ ขบวนการเอกราชแห่งประเทศไทย (Thai Independence Movement) แนวร่วมรักชาติแห่งประเทศไทย (Thai Patriotic Front) และพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

สำหรับการดำเนินงานของคอมมิวนิสต์ในการบ่อนทำลายประเทศไทยมีหลายด้าน เช่น ปลุกปั่นชาวเขาทางภาคเหนือให้ตั้งขบวนการกบฏ (จีนคอมมิวนิสต์มีศูนย์กลางอยู่ที่กบฏจีน

และคนไทย เพื่อใช้ทำการแพร่กระจายอยู่ที่เมืองสาคร และในแคว้นเชียงคองของทมิฬ และในลาว โดยมิชชันนารีและเกาะใต้เหล่านี้เป็นศูนย์กลางสำหรับปฏิบัติการในขณะนี้ สงครามทางเรือมาขึ้นบนทางภาคใต้ ทั้งรวมพวกกองการร้ายและ อาวุธในตะวันออกเฉียงเหนือ มีแผนการณ์ใช้โจรจีนมลายูในภาคใต้ก่อความสงบ เมื่กลับกลับมาหาเงินที่ตกค้างอยู่ในเขตทมิฬและภาคเหนือของประเทศไทย ให้เป็นพวกทำการร้ายต่อประเทศไทย โจมนีรัฐบาลทางวิหขุ เช่น วิหขุปักกิ่ง สาบฮย วิหขุประเทศลาว วิหขุเซมร และวิหขุเสียงประชาชนชาวไทย สักตอมนำชาเขมรมาจเชื้อชาติจีนออกไปฝึกอบรมในจีนคอมมิวนิสต์โดยวิธีการต่างๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้มีข่าวว่าสักตอมออกไปในฐานะผู้ลี้ภัย แล้วคอยสักตอมกลับเข้ามาอีก เพราะการเดินทางไปมาในฐานะผู้ลี้ภัยทำได้ง่าย นอกจากนั้นยังชักชวนให้ลูกจีนและคนไทยออกไปศึกษาในจีนคอมมิวนิสต์ พวกที่ไปเรียนนี้แบ่งได้เป็นพวกใหญ่ ๆ ๒ พวก คือพวกที่ต้องการไปเรียนโดยไม่เสียเงินเพราะเชื้อชาติไทยและ โฆษณาชวนเชื่อต่าง ๆ แต่แล้วก็ต้องมีคำสั่งขอยากกลับเมืองไทย พวกนี้อาจไม่เกลียดประเทศไทย แต่ถ้ากลับมาก็ถูกเจ้าหน้าที่ตั้งตึง ส่วนพวกที่เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์หรือสมาชิกเขาวงกตสำรองของจีน คิดว่าจีนเป็นบ้าน เกิดเมืองนอนของคนและ กลับมาเมืองไทยและคนไทย

ตามรายงานข่าวจากวงการที่เชื่อถือได้แจ้งว่า มีผู้เดินทางไปศึกษาที่จีนแดงประมาณ ๒,๐๐๐ คน โดยไปตั้งเรือเบรเทศชาวจีน ส่วนที่เหลือกลับไปไทยไม่แจ้งแก่ทางการก็ยังมีอีก มีรายงานว่า หลังจาก พ.ศ.๒๕๐๑ แล้ว ได้มีผู้กลับกลับมาเรียน ๆ ประมาณระหว่าง พ.ศ.๒๕๐๑ ถึง ๒๕๐๔ มีผู้ไปศึกษาที่จีนคอมมิวนิสต์กลับเข้ามาประมาณ ๕๐๐ คน เฉพาะในปี ๒๕๐๔ ทราบแน่ชัดว่าเข้ามาแล้วประมาณ ๒๐ คน และมีลูกจีนนับพันคนตกค้างอยู่ที่ฮ่องกงและมาเก๊า เพื่อรอโอกาสเดินทางเข้ามา นอกจากนั้นในขณะนี้ทางการมิชชันนารีส่งเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม จึงอนุมัติให้เจ้าของโรงงานจ้างผู้ชำนาญหรือช่างฝีมือมาประจำได้ โดยอาศัยสิทธิเข้าเมืองชั่วคราว อยู่ได้สามถึง ๖ ปี โรงงานที่สร้างขึ้นใหม่จำนวนมากมีชาวจีนเป็นนายทุน จึงมีช่างฝีมือชาวจีนเข้ามา โดยอาศัยชอบกเว้นภาษีมาก มีข่าวที่เชื่อถือ

ถือได้ว่ามีบุคคลที่เป็นฝ่ายจีนคอมมิวนิสต์ ซึ่งได้รับการฝึกฝนในทางจารกรรมเข้ามาทำการ
แทรกซึมในโรงงาน เพื่อเผยแพร่และอบรมคนงานให้ยกย่องลัทธิคอมมิวนิสต์

ในคราวการเตรียมการ ที่ได้เปิดสอนภาษาไทยขึ้นที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งมาเป็นเวลา
นับ ๓๐ ปีแล้ว กองทัพจีนส่งทหารไปเรียนกันมาก นอกจากนั้นมีรายงานข่าวว่า จีนคอมมิวนิสต์
ได้กวาดซื้อเงินตราไทยและหนังสือภาษาไทยเกี่ยวกับการเมือง จิตวิทยา สังคม และอื่น ๆ
ทำให้ข้าศึกว่า จีนประสงค์จะหว่านเงินเพื่อทำเนิการล่อลวง และต้องการจะรู้เรื่องเมือง
ไทยให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการเตรียมทำสงครามปฏิบัติของคอมมิวนิสต์ขึ้นในประเทศไทย
โดยจัดส่งคนรู้ภาษาไทยแทรกซึมเข้ามา หรือส่งเข้ามาพร้อมกับกองทหารจีนในขณะนี้ข้า
วามมหาวิทยาลัยจีนคอมมิวนิสต์หลายแห่ง ได้เปิดสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ในเว็บค
นามเหนือ ก็ได้เปิดการสอนภาษาไทยขึ้นเช่นเดียวกัน เหนือทำให้ข้าศึกเชื่อว่า อาจจะเป็นแผนการณ
ประสานงานกันระหว่าง ๒ ประเทศ ในการรุกรานภูมิภาคส่วนนี้ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเรื่อง
ที่รัฐบาลต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ ซึ่งหลาย ๆ ฐานะ ก็กำลังได้รับการปฏิบัติเพื่อทำเนิการป้องกัน
กันอยู่แล้ว นอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นด้วย คือ

๑. หลังจากที่คอมมิวนิสต์ยึดครองแผ่นดินใหญ่จีนแล้ว การกักขังของรัฐบาลปักกิ่ง
ทำให้มีชาวจีน (ฮ่อ) อพยพหนีภัยการเมืองเข้ามาอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยมีจำนวนรวมกัน
๘,๐๐๐ คน ทางกาการจัดให้อยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย และ เชียงใหม่ รวมกันเป็นนิคม รวม
๔ แห่ง คนพวกนี้มีลูกหลานเพิ่มมากขึ้น อาจจะถูกกลืนเป็นชนกลุ่มใหญ่ในภาคเหนือได้โดยรวดเร็ว
โดยเฉาะอย่างยิ่ง ยังคงคงอยู่โดยอิทธิพลของกองทหารจีนคณะชาติที่ผสมเข้ามาตั้งอยู่ในภาคเหนือ
ของไทยอีกด้วย

๒. ปัจจุบันมีทหารจีนคณะชาติ (กองพลที่ ๘๓) หลบหนีการปราบปรามพม่า
เข้ามาอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย และ เชียงใหม่ ตั้งแต่ปลาย พ.ศ. ๒๕๐๓ ประมาณ ๘,๐๐๐ คน
ทั้งนี้ ไม่มีรวบรวมครอบครัวทหาร (สหประชาชาติจัดการอพยพทหารจีนคณะชาติและครอบครัวกลับ
ไปไต้หวัน ๒ ครั้ง คือในพ.ศ. ๒๕๔๖ คือ ๘๓ และ พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นจำนวน ๑๒,๑๐๓ คน และมี

ทหารที่ไม่สมัครใจกลับเกาะไต้หวันประมาณ ๔,๖๕๐ คน ซึ่งอยู่ในลาประยาม ๑,๓๐๐ คน และอยู่ในภาคเหนือของไทยเกือบ ๔,๐๐๐ คน ในจำนวนนี้เป็นทหาร ๒,๖๐๐ คน ครอมนครวั ๑,๓๕๐ คน)

ทหารเหล่านี้มีความหวังว่า จะช่วยจีนประชาธิปไตยในการรบเพื่อที่จีนแผ่นดินใหญ่คืนในอนาคต มีที่ตั้งเป็นค่ายทหาร ๓ แห่ง และมีนายทหารยศนายพลเป็นผู้บังคับบัญชา กองทหารนี้ ทำการฝึกทหาร เป็นประจำ มีโรงครัว ทอมนและคัคเบ็งลงอาวุธบางประเภท และซื้ออาวุธเถื่อนไว้ใช้ มีโรงเรียนนายร้อยและนายสิบ รวมถึงโรงเรียนสำหรับสอนหนังสือแก่เด็ก ๆ กองทหารจีนนี้คงเลี้ยงตัวเอง เพราะรัฐบาลจีนประชาธิปไตยให้ความช่วยเหลือไปแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๖ แต่คิดว่ายังมีการช่วยเหลือในด้านยารส่งนายทหารไปฝึกในไต้หวันอยู่ กองทหารนี้จึงขอขนส่งปืนและยาเสพติดให้ไทย เพื่อเริ่มแหล่งหาเงินทางหนึ่ง และยังทำการเกณฑ์เสบียงอาหารจากชาวพื้นเมืองและชาวต่างชาติในเขตไทยและพม่า แยกขายตามหลักเปลี่ยนการเกณฑ์อาหารจากชาวไทย เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแย้งโดยตรงกับคนไทย นอกจากนี้กองทหารจีนประชาธิปไตยยังให้การสนับสนุนขบวนการกู้ชาติไทยใหญ่ ทำการฝึกเด็กหนุ่มชาวพื้นเมืองและชาวเขาให้เป็นทหารเพื่อสร้างเสริมกำลังไว้เสมอ ทำการสอนหนังสือจีนแก่เด็กชาวพื้นเมืองเป็นนคร อบรมครูอาจารย์เด็กจีนอพยพและเด็กชาวเขาอื่น ๆ เพื่อจะอบรมไว้เป็นพวกต่อไป

ด้วยเหตุนี้ การที่มีกองทหารจีนอยู่ในภาคเหนือ จึงก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ อาทิเช่น เป็นภาระขัดขวางโครงการพัฒนาชาวเขาของกระทรวงมหาดไทย เพราะการที่กองทหารจีนมีบังคับกับชาวเขาคงประการต่าง ๆ ทำให้ชาวเขาคงยอมสวามิภักดิ์ หรือไม่ก็หลบหนีไปอยู่ที่อื่น ทำให้เกิดความเคียดแค้น การลงทุนลงแรงในการเพาะปลูกที่ทำไว้แล้วก็สูญเปล่า ๆ และทำให้ขาดความเชื่อถือเจ้าหน้าทีของรัฐบาล ที่ออกไปพัฒนาชาวเขา เพราะเห็นว่า เจ้าหน้าที่ของไทยไม่อาจให้ความคุ้มครองแก่พวกตนได้ นอกจากนี้ การอพยพขึ้นและขยายเสกขัคคีให้ไทยเข้ามาในประเทศไทย จะคงเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้ยากต่อไป เพราะพวก

ทหารจีนขณะชาติมีส่วนร่วมอยู่ด้วยเสมอ ในด้านความสัมพันธ์กับทมิฬ ก็อาจจะได้รับความกระทบกระเทือน เพราะเหตุที่ไทยขมใจกองทัพจีนขณะชาติ ซึ่งให้ความสนับสนุนแก่พวกกบฏในรัฐฉานตั้งอยู่ในเขตไทย สำหรับในอนาคต ก็อาจจะเกิดปัญหาชนส่วนน้อยขึ้นในภาคเหนือ เพราะทหารและครอบครัวเหล่านี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน ประกอบก็มีอิทธิพลเหนือพวกจีนชนบทที่อาศัยอยู่ในมณฑลต่าง ๆ เป็นอันมาก สิ่งสำคัญประการหนึ่งได้แก่ปัญหาการแปรพักตร์ของกองทัพเหล่านี้ เป็นที่น่าเกรงว่า หากคอมมิวนิสต์มีชัยเหนือจีนขณะชาติ หรือล้มการได้เปรียบกว่าโลกเสรี กองทหารเหล่านี้อาจกลับไปเป็นพวกจีนคอมมิวนิสต์ เพราะสถานะการบังคับ หรือเพราะเหตุผลอื่นใด ซึ่งจะกลายเป็นภัยแก่ประเทศไทยอย่างถึงยวค เพราะกองทัพเหล่านี้ชำนาญการรบแบบล่องโจร และชำนาญภูมิประเทศในภาคเหนือของ ไทยเราเป็นอย่างดี ถ้าหากไม่เข้ากับฝ่ายจีนคอมมิวนิสต์ กองทหารนี้ก็อาจจะเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่อื่นที่จะหวังว่ากองทัพจีน จะเป็นหน่วยรบสำหรับต่อต้านกองกำลังคอมมิวนิสต์นั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ยาก ขณะที่รัฐบาลกำลังหาทางแก้ไขปัญหานี้อยู่ โดยพยายามจะไม่ได้กำลังบังคับกันอย่างใด

๔. ชาวจีนแยกตัวไปอาศัยรวมกัน ในหมู่จีนอย่าง เป็นกลุ่มก้อน ทำให้ยากแก่ การที่จะรวมกับคนไทย ประกอบกับคนไทยเองก็ไม่ใคร่ชอบเข้าไปอยู่อาศัย ในหมู่คนจีนด้วย

๕. ในบางเวลาที่รัฐบาลไทยเป็นรัฐบาลชาตินิยมจัด ชาวจีนก็มีความหวาด เกรงว่าจะถูกรัฐบาลไทยวางมาตรการ ปราบัดห้ามโดย ไม่เป็นธรรม ทำให้ชาวจีนรวมตัวกัน อย่างแน่นแฟ้น

๖. ความสำเร็จของคอมมิวนิสต์ในการรวมแฉกคนจีนเข้าเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกันจนสามารถเจริญก้าวหน้าไปได้ เป็นอันมาก ทำให้ชาวจีนในไทยมีความภาคภูมิใจใน ประเทศจีน โดย เฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จในบารพของระ เเบิดปรมาณูของจีนคอมมิวนิสต์ บนมมีผลในทางที่จะดึงดูดให้ชาวจีนในไทยมีความรู้สึกใกล้ชิดกับประเทศจีนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน อยู่มาก

๖. การกำจัดสิทธิของคนต่างด้าว

ความเพิกถอนสัญชาติของคนต่างด้าวในประเทศไทยมีพฤติการณ์ที่ทำให้คนไทยไม่พอใจดังกล่าวแล้ว รัฐบาลไทยจึงกำจัดสิทธิของคนต่างด้าวในขอบข่ายผลประโยชน์ของคน เช่น จะประกอบอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยไม่ได้มีการสมัครในที่ดินไม่ได้ (มีขอบเขตเว้นให้คนต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ที่ดินได้เฉพาะในกรณีประเทศหรือรัฐของคนต่างด้าวผู้นั้น มีข้อตกลงพิเศษไว้กับประเทศไทยอนุญาตให้คนไทยมีการสมัครที่ดินในดินแดนนั้น ๆ ได้เป็นการตอบแทนซึ่งกันและกัน ไทยกับจีนไม่มีข้อตกลงดังกล่าว แต่ก็มีกรณีเสียผลประโยชน์ ไทยให้บุตรหรือภรรยาซึ่งมีสัญชาติไทยเป็นผู้จดทะเบียนรับโอนไว้ หรือใช้วิธีรับจำนวนเต็มราคาจากเจ้าของคนไทยแทนการซื้อขาด) และสมัครเลือกตั้งไม่ได้และต้องเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นอัน แต่กฎหมายสัญชาติของไทยฉบับปัจจุบันมีข้อจำกัดพิเศษ จึงยอมรับลูกของคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย ให้มีสัญชาติไทย ซึ่งหมายความว่ารัฐบาลไทยมีนโยบายยอมรับลูกจีนให้เป็นไทย ให้มีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมคนไทยอื่น ๆ ยกเว้นสิทธิบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพียงส่วนน้อย เช่น ผู้มีบิดาเป็นจีน จะเป็นนายทหารในกองทัพอไทยไม่ได้ หรือในการสมัครรับเลือกตั้งจะต้องไปขอสมัครเข้าเขตคะแนนบางประเภทตามที่กำหนดไว้ พระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน พ.ศ. ๒๔๖๑ นอกจากนั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย กระทำการใดเพื่อประโยชน์แห่งการเลือกตั้ง โดยประการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร และห้ามมิให้เขามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้งด้วยประการใด ๆ ทั้งนี้ เว้นแต่การกระทำนั้นเป็นการช่วยเหลือราชการ หรือเป็นการประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริตของผู้นั้น

๑๖๖ ๑๖๖๑, ๑๖๖๒ ของพระราชบัญญัติเลือกตั้งผู้แทน พ.ศ. ๒๔๖๑

๑. ความอุดมสมบูรณ์ของคนกวางคาวกับคนไทย

อย่างไรก็ตามปัญหาชนส่วนชาวจีนในประเทศไทยยังไม่เป็นปัญหาขั้นร้ายแรงดังเช่นในประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศ เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ เพราะเหตุผลหลายประการ เหตุผลที่สำคัญได้แก่ประชากรที่มีเชื้อชาติจีน มีจำนวนในอัตราส่วนคนชว้นอนเมื่อเทียบกับประชากรไทยทั้งประเทศ นอกจากนั้นลักษณะของชนกรรมนิยมประเพณีและบทบัญญัติทางศาสนาของไทยและจีนก็ไม่ขัดแย้งกันมาก จนเข้ากันไม่ได้ จึงเป็นเหตุทำให้ลูกจีนรุ่นใหม่ ๆ สามารถเปลี่ยนมาเป็นคนไทยได้ง่ายกว่า ตัวประกอบต่าง ๆ ที่ช่วยในการผ่อนคลายนโยบายจีนลงได้ มีดังต่อไปนี้

๑. รัฐบาลไทยมีนโยบายยอมรับจีนให้เป็นไทย โดยวิธีการทางกฎหมายต่าง ๆ เช่น ลูกจีนที่เกิดในประเทศไทยทุกคน จะได้สัญชาติไทยโดยไม่มีข้อยกเว้นว่า บิดามารดาจะมีสัญชาติใด และได้รับสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับคนไทยทั่วไป นอกจากข้อยกเว้นเล็ก ๆ น้อย ๆ บางอย่างเท่านั้น

๒. ลักษณะของสังคมไทย อำนวยให้การเปลี่ยนมาเป็นไทย เป็นไปโดยราบรื่น เพราะชีวิตความเป็นอยู่ ชนกรรมนิยมประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อถือทางศาสนาของคนไทยเบ็ดเตล็ดของคนเชื้อชาติจีน จึงช่วยให้คนจีนหันมายึดถือประเพณีและปฏิบัติตัวแบบไทยกันมาก เช่น ในการแต่งกาย กิริยาท่าที และความสะอาดเรียบร้อย เป็นต้น

๓. ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ และมีโอกาสทางเศรษฐกิจมากพอที่จะให้คนต่างคามและลูกหลานจีนยัด เป็นที่ตั้งถิ่นฐานทำมาหากินได้ตลอดไป เหตุนี้คนจีนที่หันมาเป็นคนไทยจึงเหมือนกับเจ้าของบ้าน เพื่อจะได้รับการยอมรับในหมู่คนไทย

๔. ใบสมัญญาน กระมหากษัตริย์และรัฐบาลมีนโยบายผูกจิตใจจีนกวางคาวที่จงรักภักดีต่อประเทศไทย โดยที่การยกย่องให้คนจีนที่ทำความดีความชอบแก่แผ่นดิน ได้ยศบรรดาศักดิ์เป็นเกียรติ เป็นที่นับหน้าถือตาของสังคมไทยทุกชั้น ลูกหลานของคนเหล่านี้จึงเปลี่ยนมาเป็นไทยได้ง่าย

๑. การแต่งงานระหว่างเชื้อชาติ เป็นเหตุให้ลูกหลานเป็นไทยได้ง่ายยิ่งขึ้น

๒. คนจีนที่อยู่ในชนบทมักอยู่ในหมู่บ้านไทยเป็นจำนวนมาก จึงกลายเป็นไทยได้ นอกจากพวกที่อยู่ในเมืองใหญ่ ๆ ซึ่งยังมีมออยู่รวมกัน เป็นกลุ่มก้อน

๓. การศึกษาแบบไทย เป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง กล่าวคือ ลูกจีนที่ได้เรียนในโรงเรียนไทยมาตั้งแต่เล็ก มีเพื่อนฝูงเป็นคนไทย พูดภาษาไทย และได้รับการศึกษาอบรมแบบไทย ย่อมมีความเป็นไทยได้ง่ายกว่าเด็กที่เรียนในโรงเรียนจีน

๔. สำหรับลูกจีนที่เข้าเรียนในโรงเรียนจีนชั้นประถม ก็มีโอกาสดำเนินการศึกษาอบรมแบบจีนน้อยลงกว่าคนชนบท เพราะกระทรวงศึกษาธิการ ได้วางระเบียบข้อบังคับไว้รัดกุมขึ้นกว่าเดิม คือ โรงเรียนจะสอนภาษาจีนได้สัปดาห์ละไม่เกิน ๑๐ ชั่วโมง ครูโรงเรียนจีนจะต้องสอนชั้นประถม ๔ คนหลักศูกรโรงเรียนไทยได้ โรงเรียนจะต้องสอนภาษาไทย อย่างน้อยอาทิตย์ละ ๓ ชั่วโมง จะต้องปฎิบัติใหญ่เป็นคนไทย ส่วนหนังสือแบบเรียนและเพลงที่ร้องในโรงเรียนจีน จะต้องได้รับอนุมัติเสียก่อน ห้ามใช้หนังสือเกี่ยวกับความคิดเห็นทางการเมือง และชาตินิยมจีน หรือที่เกี่ยวกับการขัดแย้งระหว่างประเทศ หรือตลุมฎีทางการเมืองเห็นด้วยโดยเฉพาะ ตั๊กแตนวิวนิสต์ และมีสารวัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ไปคอยตรวจตราอยู่เสมอ เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า สภาพของการสอนและการอบรมแบบจีนคล้ายลงกว่าเดิม เพราะมีครูจีนแต่ ๆ น้อยลง ชั่วโมงเรียนภาษาจีนน้อยลง และถูกจำกัดขอบเขตไม่ให้ส่งเสริมชาตินิยมจีน

อาจกล่าวได้ว่า มูลเหตุที่ก่อให้เกิดชาวจีนมีน้อยในประเทศไทยนี้ ไม่ควรเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมาก มีเนื่องจากความสามารถในการผสมกลมกลืนระหว่างชาวต่างดาวของไทย กล่าวคือเมื่อประมาณ ๕๐ ปีที่แล้วมา การผสมกลมกลืนระหว่างชาวไทยกับชาวจีนมีมาก เนื่องจากในระยะเริ่มแรกของชุมชนชาวจีนในประเทศไทย มีหญิงจีนน้อยมาก ประมาณร้อยละ ๒ - ๓ ของชาวจีนเท่านั้น ชาวจีนจึงเลือกแต่งงานกับหญิงไทย ซึ่งทำให้ได้ประโยชน์จากภรรยาซึ่งเป็นคนไทย ในกรณีการหาและติดต่อกับภรรยา ส่วนลูกหลานจีนก็สามารถเข้ากับคนไทยและสังคมได้ดี คนพวกนี้มักจะมี ๒ ชื่อ คือ ชื่อจีนและชื่อไทย

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๔ โดยเกาะระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นต้นมา การ
แต่งงานระหว่างคนไทยกับคนจีนมีน้อยลง เพราะมีอัตราหญิงจีนเพิ่มมากขึ้น ชาวจีนจึง
แต่งงานในหมู่คนจีนด้วยกันเอง มีผลให้ชาวจีนรวมกลุ่มกันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ประกอบในระยะ
สิ้นสงครามโลกครั้งที่ ๑ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๖๓ เกิดความรู้สึกชาตินิยมรุนแรง
ในหมู่ชาวจีนและชาวไทย ฝ่ายจีนถูกรัฐชาติปฏิบัติ คร. ชุน ยัก เซน กระตุ้นความรู้สึกชาติ
นิยม และเห็นว่าจีนเป็นประเทศชนะสงคราม ใ้เป็น ๑ ใน ๕ ประเทศมหาอำนาจ จึงแสดง
ความกระตือรือร้นที่จะออกกฎหมายไทย ส่วนฝ่ายไทย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งเป็นหัวหน้า
รัฐบาล ก็ได้ใ้มาตรการจำกัดชาวจีนในต่างต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นอุปสรรคในการกั้นชาว
จีน นอกจากนี้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสังคมของไทยกับจีน ก็เป็นสิ่งที่ขัดขวางการสมรส
ระหว่างคนไทยและคนจีน เนื่องจากเกิดความรังเกียจเคียดแค้นซึ่งกันและกัน เป็นต้นว่า คน
ไทยรู้สึกว่าคุณจีนมีมารยาทไม่เรียบร้อย ส่วนคนจีนเห็นว่าคนไทยมีนิสัยเกียจคร้านเชื่อถือไม่ได้
เป็นคน

สำหรับปัจจุบัน การผสมกลมกลืนระหว่างชาวไทยกับชาวจีนมีมากขึ้น และได้ผลสำเร็จ
มาก โดยเฉพาะเมื่อจีนแบ่งแยกเป็น ๒ ประเทศ ทำให้ชาวจีนในประเทศไทยมีทัศนคติต่อประเทศ
จีนเปลี่ยนแปลงไป ชาวจีนรุ่นใหม่ไม่ถือเอาประเทศจีนเป็นบ้านเกิด เมืองนอนเหมือนชาวจีนรุ่น
ก่อน ๆ จึงมีแนวโน้มที่จะเข้ากับคนไทยมากขึ้น มีลูกจีนผสมแต่งงานกับคนไทย เป็นจำนวนมาก และ
ยอมรับวัฒนธรรมไทย เข้าไปปฏิบัติใ้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นการที่รัฐบาลไทยจำกัดจำนวนเจ้า
เมืองใ้เหลือเพียงปีละ ๒๐๐ คน ทำให้มีคนจีนเข้าประเทศไทยน้อยลง ซึ่งมีเป็นสิ่งสนับสนุนส่งเสริมใ้มีการ
ผสมกลมกลืนกับคนไทยมากขึ้น

อาจกล่าวได้ว่า การที่จะทำใ้ชาวจีนผสมกลมกลืนกับชาวไทยนั้น ไม่มีปัญหา เนื่องจาก
จากชาวจีนมีโอกาสที่จะแต่งงานกับชาวไทยได้โดยเสรี สำหรับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการ
ผสมกลมกลืนนี้ รัฐบาลทุกสมัยนั้นนโยบายที่จะเปลี่ยนชาวจีนใ้เป็นคนไทย และในปัจจุบันใ้ยังคง

ໃຫ້ໂຍນາຍນ້ອູ່ ນັ້ນວ່ານໂຍນາຍເສມຄອມຄລິນຂອງຮັບບາລໄດ້ຍັດສີ ແລະໄດ້ຮັບຜລສຳເລັຈມາກວ່າ
ທຸກຝະເຫຣີໃນເອເຊັຍອາດເຜຍ^{໒໐} ທັງນີ້ ຄວຍເສດຜລທີ່ວ່າ ພາດໜາວທ່າງທ່າວເຮື້ນີ້ໄດ້ຍັດສີອ
ຄົວເອງວ່າເປັນຄນໄທຍ ຫຼືອມີຄວາມຈຸງຣັດຄັດສີທ່ອສາດີໄທຍແລ້ວ ມີຈະ ເປັນຝລັງສຳສັດໃນຄວາຣສ່
ເສຣີບແລະຮັດນາທ່າງເສຣີບຣຸຄີຈ ຮວມທັງລບັດຜູ້ເກີ້ຍວເນື່ອງກັບຄວາມນັ້ດສຸງຂອງສາດີຄົວ

^{໒໐} Skinner, Op. cit. p. 305